

สสวท. ขยายผลนโยบายส่งเสริมศึกษา เน้นสร้างอาชีพและนวัตกรรม

นำเสนอเมื่อ : 15 ก.ค. 2559

[สยามรัฐ] - สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ขานรับนโยบายส่งเสริมธุรกิจใหม่ “สตาร์ทอัพ” ของรัฐบาล
ผุดโครงการส่งเสริมศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย หรือ E2STEM
ที่เน้นสร้างอาชีพและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ทาง สสวท. ได้ขับเคลื่อน "ส่งเสริมศึกษา"
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมศึกษา (STEM
Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน
โดยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน
“ประเด็นสำคัญคือทำอย่างไรให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ที่มีความหมายกับชีวิตและเชื่อมโยงกับอาชีพมากขึ้น เช่น โครงการปลูกข้าว
เพื่อนำมาเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน และสวนที่เหลือนำไปขายในตลาด หรือ ผลงานต่าง ๆ
ของนักเรียนที่สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้”

ดร.พรพรรณ กล่าวอีกว่า ล่าสุดรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจใหม่ หรือ “สตาร์ทอัพ”
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลต้องการเสริมสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพในด้านต่าง ๆ
ให้คนไทยสามารถสร้างธุรกิจเองได้โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเสริม ที่สำคัญต้องมีความคิดสร้างสรรค์
และต้องเห็นช่องทาง กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการให้ความรู้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเข้าถึงแก่นของการธุรกิจอย่างแท้จริง โดยเริ่มต้นตั้งแต่การส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้าน อาจารย์ศุภราภรณ์ สุปงกช
หัวหน้าโครงการส่งเสริมศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย (STEM Education for The
Development of Youth Entrepreneurship :E2STEM) กล่าวว่า
โครงการส่งเสริมศึกษาเพื่ออาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย หรือ E2STEM
เป็นการบูรณาการการเรียนรูแบบส่งเสริมศึกษาและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เชิงส่งเสริมศึกษาในชั้นเรียนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถ
พัฒนาเป็นอาชีพเชิงพาณิชย์ที่ก่อให้เกิดมูลค่าทั้งกับตัวนักเรียนเอง โรงเรียน ชุมชน และประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ขาดโอกาสในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
ได้มีทักษะในการทำธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต
ซึ่งบุคลากรเหล่านี้สามารถเป็นฐานในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี

“เด็ก ๆ คนไหนที่มีแผนอยากจะทำอนาคตของตัวเองด้วยตนเอง ก็ชวนเพื่อน ๆ และคุณครู
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศึกษาเพื่ออาชีพเชิงพาณิชย์สำหรับเยาวชนไทย
เพื่อวางรากฐานชีวิตให้ทันต่อโลกสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมโยงกันไปทั่วโลกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ส่งเสริมศึกษาแห่งชาติ สสวท. โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 3502”